

Số: 317/TB-UBND

Hiệp Hoà, ngày 13 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo vệ sinh ATTP thứ nhất Tạ Việt Hùng tại Hội nghị giao ban BCĐ Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016

Ngày 07/10/2016, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo VSATTP thứ nhất Tạ Việt Hùng chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, biện pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc những tháng cuối năm 2016. Dự hội nghị có các thành viên BCĐ VSATTP huyện, Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP huyện. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 9 tháng năm 2016; nhiệm vụ, biện pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc những tháng cuối năm 2016 và các ý kiến của các đại biểu; Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo VSATTP thứ nhất Tạ Việt Hùng, kết luận như sau:

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện, BCĐ VSATTP đã quan tâm tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh ATTP. Đã kiện toàn BCĐ VSATTP của huyện, của xã do Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban. Ban chỉ đạo VSATTP huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; phân công phụ trách địa bàn xã, ngành, lĩnh vực; tổ chức buổi triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, huyện về công tác VSATTP.

UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về VSATTP, chỉ đạo Đoàn kiểm tra tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về VSATTP, đã kiểm tra xử lý được 07 cơ sở vi phạm.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân cũng được quan tâm và nhận thức của nhân dân từng bước được nâng lên, việc sử dụng sản phẩm sạch, nhất là đưa sản phẩm sạch, thực phẩm sạch vào bếp ăn tập thể được chỉ đạo và bước đầu có hiệu quả.

Tuy nhiên, nhận thức của một số cán bộ, bộ phận nhân dân, kể cả thành viên ban chỉ đạo về công tác vệ sinh ATTP vẫn chưa đầy đủ. Một số người vẫn còn xem nhẹ công tác vệ sinh ATTP, điển hình ngay cả họp Ban chỉ đạo một số thành viên BCĐ còn vắng không có lý do.

Tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành chưa cao. Một số thành viên chưa tích cực chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc theo nhiệm vụ phân công.

Tình hình mất vệ sinh ATTP diễn biến rất phức tạp, thực phẩm chưa được kiểm soát, rất khó kiểm soát trong điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, hóa chất đang khó khăn.



Công tác kiểm tra của thành viên Ban chỉ đạo, Đoàn kiểm tra liên ngành, đặc biệt công tác kiểm tra của BCD các xã, thị trấn chưa sâu, chưa hiệu quả, việc xử lý một số trường hợp chưa kiên quyết, nể nang.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong thời gian tiếp theo cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Giao cho các cơ quan chuyên môn Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế tổng hợp báo cáo những nội dung liên quan của ngành gửi về Phòng Y tế tổng hợp thành báo cáo chung; (yêu cầu báo cáo: Các văn bản chỉ đạo của ngành; số cơ sở ngành quản lý; đi kiểm tra được bao nhiêu cơ sở; xử lý vi phạm được bao nhiêu; tổ chức được bao nhiêu hội nghị quán triệt; xây dựng bao nhiêu mô hình; liên kết với nhà sản xuất, với người tiêu thụ như thế nào; cấp được bao nhiêu giấy phép ở các cơ quan nào; kiểm tra được bao nhiêu xã, kiểm tra được bao nhiêu cơ sở; các cấp quản lý của ngành, của xã có vấn đề gì không; các xã, thị trấn có kiểm tra không; đơn thư phản ánh thế nào).

Yêu cầu các cơ quan, các thành viên BCD VSATTP, Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện tốt các chương trình kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của cấp trên; các thành viên BCD của huyện tăng cường nắm bắt tình hình ở đơn vị, lĩnh vực phụ trách, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc, đề xuất biện pháp khắc phục.

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ nhân dân và công tác vệ sinh ATTP và trách nhiệm của mỗi người trước cộng đồng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của những cán bộ, nhất là các thành viên ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, các cơ quan chuyên môn trong việc chỉ đạo, trong việc kiểm tra, đôn đốc để thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành mình, cá nhân mình phụ trách.

Hàng năm cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra các xã, các cơ sở nằm trên địa bàn huyện; cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ tiến hành chỉ đạo rà soát, lập danh sách các cơ sở của ngành mình quản lý, chia ra các cơ sở do cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quản lý (hoàn thiện danh sách trước ngày 20/10/2016).

Đoàn kiểm tra liên ngành phải xây dựng kế hoạch riêng để kiểm tra. Trung tâm Y tế có trách nhiệm kiểm tra các nội dung thuộc lĩnh vực có thẩm quyền. Tăng cường kiểm tra quản lý tốt các bếp ăn tập thể, yêu cầu các doanh nghiệp phải tổ chức bếp ăn tập thể cho công nhân để đảm bảo vệ sinh ATTP, an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Từ tháng 10/2016 Đoàn kiểm tra liên ngành hàng tháng gửi kết quả kiểm tra của đoàn về Trưởng ban, Phó Trưởng ban thứ nhất, Phó Trưởng ban Thường trực bằng văn bản (gồm nội dung: Thành viên đi kiểm tra, ngày đi kiểm tra, kiểm tra bao nhiêu cơ sở, số lượng cơ sở bị xử lý).

Các cơ quan khác tăng cường phối hợp, tích cực tham mưu cho UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện để chỉ đạo tốt các nội dung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, nơi nào không xây dựng được



mô hình thì vận động nhân dân sản xuất thực phẩm an toàn, tuyên truyền vận động nhân dân sản xuất an toàn, bảo quản chế biến, vận chuyển lưu thông và sử dụng thực phẩm sạch, đặc biệt đưa thực phẩm sạch vào bếp ăn tập thể.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm thứ nhất tại Hội nghị giao ban, yêu cầu các cơ quan, thành viên BCD, Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên BCD, Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP huyện;
- Các cơ quan: Phòng LĐTBXH, Phòng GD&ĐT, Phòng VH-TT, Phòng Y tế, Phòng NN&PTNT, Phòng KT&HT, Phòng TC&KH, Đài truyền thanh, TTDS-KHHGD, Trung tâm Y tế, Trạm chăn nuôi và thú y;
- Công an huyện, Đội QLTT số 7;
- Bệnh viện đa khoa huyện;
- LĐVP, các CV. (21)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Hữu Thủy

10/1/2017